

## จีนอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวจากสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี

สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (China Council for The Promotion of International Trade, CCPIT) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ รายงานว่า สหรัฐอเมริกาและจีนได้บรรลุข้อตกลง โดยที่จีนจะอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวจากสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการเจรจาการค้าในครั้งนี้ใช้เวลามากกว่า ๑๐ ปี องค์การการค้าข้าวของสหรัฐอเมริการายงานว่า สหรัฐอเมริกาตกลงที่จะใช้มาตรการการควบคุมศัตรูพืช และใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของทางจีน จึงทำให้การเจรจาการค้าในครั้งนี้สามารถบรรลุข้อตกลง โฆษกขององค์การการค้าข้าวแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่า ถ้าเป็นไปได้ตามที่คาดการณ์สหรัฐอเมริกาจะเริ่มส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนภายในฤดูใบไม้ผลินี้ หรือประมาณเดือนเมษายน โดยโรงสีแปรรูปข้าวและสถานที่จัดเก็บจะต้องได้มาตรฐานตามข้อกำหนดกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานกำกับดูแลข้าวของจีน รวมทั้งได้รับอนุญาตการนำเข้าจากจีน ทั้งนี้จีนเป็นประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้นำเข้าข้าวมากที่สุดของโลก แต่เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกมีปริมาณสูงขึ้น จึงคาดว่าจีนจะชะลอปริมาณการนำเข้าข้าวจากสหรัฐอเมริกา สมาชิกขององค์การการค้าข้าวของสหรัฐอเมริกาเชื่อมั่นว่า ในช่วงปีแรกของการเปิดตลาดการนำเข้านี้ มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จีนจะคิดหนึ่งในสิบอันดับประเทศนำเข้าข้าวจากสหรัฐอเมริกา โดยประเทศที่นำเข้าข้าวจากสหรัฐอเมริกาที่สำคัญได้แก่เม็กซิโกและเฮติ เป็นต้น แต่ในอนาคตจีนจะกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของสหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ คาดว่าจีนจะมีปริมาณผลผลิตข้าวรวม ๑๕๕.๗ ล้านตัน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนก่อน ๒๗๐,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานข้อมูลว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณผลผลิตต่อไร่ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบร้อยละ ๑ แม้ว่าปริมาณผลผลิตข้าวต้นฤดูจะลดลงจากปีก่อน แต่ปริมาณผลผลิตข้าวปลายฤดูยังคงเพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคข้าวในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ปริมาณการบริโภคข้าวรวมทั่วโลกจะมีจำนวน ๕๘๔.๙ ล้านตัน น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ตัน

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง

๒๘ มกราคม ๒๕๕๙